

## วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวบรวมผลผลิต ทางการเกษตรตำบลรมณีย์



**จากปัญหา** ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  
**ของชุมชน** ทำการเกษตรเป็นหลัก ได้แก่ สวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้  
**สู่การแก้ไข** แต่เนื่องจากประสบปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ในขณะที่ต้นทุน  
การผลิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเกษตรกรขาดการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง ทำให้ไม่มีอำนาจ  
ในการต่อรองราคาผลผลิตที่เป็นธรรม พ่อค้าคนกลางกดราคา ประกอบกับการขาดวินัยทางการ  
เงินของเกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้น้อยเพียงพอดำรงชีพได้ เกิดหนี้สินในครัวเรือนเพิ่ม  
สูงขึ้น โดยเฉพาะหนี้นอกระบบ

ในปี 2544 - 2549 ชุมชนรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มและกองทุนภายใต้การส่งเสริมจากหน่วย  
งานภาครัฐ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านบ้านรมณีย์, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตรมณีย์ศรีสยาม ซึ่งต่อ  
มาได้ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนตำบลรมณีย์ และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรมณีย์  
(กองทุนลัจจะวันละ 1 บาท) เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริม  
ให้มีการออมเงิน การสนับสนุนเงินทุนในการ  
ประกอบอาชีพ การแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ  
ตลอดจนการจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ให้แก่  
สมาชิกในชุมชน โดยในช่วงระยะเริ่มต้นนั้น  
กลุ่มและกองทุนดังกล่าวยังไม่มีวามเข้มแข็ง  
เนื่องจากมีสาเหตุหลายประการ เช่น ผลกระทบจากภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  
เกษตรกรมีรายได้น้อย สมาชิกในชุมชนขาดความสามัคคี ขาดความเชื่อมั่น ขาดการรวมกลุ่ม  
ที่เข้มแข็ง เป็นต้น



**“ รมณีย์สามัคคี ปลอดหนี้สิน  
สิ้นอบายมุข มีความสุข อยู่ดีกินดี  
มีजारท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ”**

ปี 2556 หน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคีเครือข่าย  
เข้ามาส่งเสริมให้ชุมชนชนเกิดกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพด้วย  
วิธี SWOT มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจพบว่า ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะยางกัอนถ้วยที่  
ลดลงเหลือ 13 บาทต่อกิโลกรัม ชุมชนขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจึงทำให้เกิดการค้นหาคำตอบ  
ของชุมชนว่าจะมีการดำเนินการไปในแนวทางใดจึงจะสามารถแก้วิกฤตต่าง ๆ ได้ จนได้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพของคนในชุมชนขึ้นใน ปี พ.ศ. 2557

ปี 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง ได้ส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเป็นวิสาหกิจชุมชนรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรตำบล  
รมณีย์ มีสมาชิกจำนวน 87 ราย เพื่อแก้ปัญหาการค้าผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำและการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางโดยเฉพาะยางกัอนถ้วย  
มีการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกและให้ผู้ประกอบการเข้ามาแข่งขันประมูลราคากับวิสาหกิจชุมชน  
โดยตรงมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด สร้างอำนาจใน  
การต่อรองราคาผลผลิต ราคาโดยเฉลี่ยสูงกว่าท้องตลาดกิโลกรัมละ 2 - 5 บาท เป็นการเพิ่ม  
รายได้ให้กับเกษตรกร โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนในชุมชนและมีการบริหารจัดการอย่างเป็น  
ระบบ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสมาชิก เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้ชุมชน พร้อม  
รองรับการสนับสนุน การบูรณาการร่วมกันจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน





**สู่การพัฒนา** ปี 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอกะปงได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง  
**อย่างยั่งยืน** กลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราวิสาหกิจชุมชนบ้านรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัด  
พังงาขึ้น โดยบูรณาการงานร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สำนักงานสหกรณ์  
จังหวัดพังงา มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการสวนยางพาราให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  
การทัศนศึกษาดูงาน การจัดทำบัญชี และได้จัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่ม เช่น  
ปุ๋ยเคมี โดยจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาด เป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับสมาชิก  
การสนับสนุนโรงเก็บปุ๋ย 1 หลัง พร้อมเครื่องผสมปุ๋ย 1 เครื่อง เป็นต้น

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน เกษตรกรในพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเพาะปลูกจาก  
ยางพาราไปเป็นกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น ปาล์มน้ำมัน, ทุเรียน เป็นต้น ในปี 2564 สำนักงาน  
เกษตรอำเภอกะปง จึงได้ส่งเสริมให้กลุ่มมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่  
สมาชิก รวมไปถึงผู้พิการ ผู้สูงอายุ โดยบูรณาการงานร่วมกับ ม.ราชภัฏภูเก็ต ธกส. สกต. พลังงาน  
จังหวัด พัฒนาชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียน OTOP ได้แก่ กลัวยฉาบ กลัวยสตึก แป้งกลัวย  
เค้กกัลล้วยหอม สบู่ชั๊ดภาชนะ (ผลิตจากน้ำมันที่เหลือจากการทอดกลัวย) ขนมเดือนลิบ  
ภายใต้แบรนด์แม่ป้า จำหน่ายทางเพจ แม่ป้า-Rommanee และ ช่องทางอื่น ๆ ในพื้นที่

ในปี 2566 กลุ่มได้เพิ่มกิจกรรมรวบรวมผลผลิตอีก 1 ชนิด คือ มังคุดทิพย์พังงา  
เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยการเชื่อมโยงและ  
บริหารจัดการกองทุนในชุมชนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถชำระหนี้สิน  
และเพิ่มเงินออมกับสถาบันการเงินชุมชน กองทุนหมู่บ้าน และกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งมี  
สวัสดิการต่างๆ ที่ดูแลสมาชิกตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมี  
ยอดเงินรวมกันไม่น้อยกว่า 13-14 ล้านบาท ผู้คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์กว่า 1,500 ราย  
โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรตำบลรมณีย์ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดี  
เด่นระดับจังหวัดประจำปี 2567 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 อีกด้วย



### “ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ผ่านการจัดรวมกลุ่ม และการบริหารจัดการ ที่เป็นระบบ ”



**ปัจจัยที่นำไป** 1. การมีผู้นำและ  
**สู่ความสำเร็จ** แกนนำที่เข้มแข็ง: มีบุคคล  
สำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนและสร้างแรงบันดาลใจ  
ให้กับชุมชน

2. การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน: การได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน เทคโนโลยี และความรู้
3. การปรับตัวและเรียนรู้: ชุมชนมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชน: ช่วยให้สมาชิกมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สิน



### ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรตำบลรมณีย์  
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82170  
โทรศัพท์ 08 4744 6140  
ชื่อประธานกลุ่ม : นางกัลยา โสภารัตน์



แม่ป้า-Rommanee



เส้นทางไปที่ทำการกลุ่ม